

เล็งผ่อนเกณฑ์'ที่สปก.'ปลูกไม้มีค่า

กรุงเทพธุรกิจ ● “สุรศักดิ์” แจงปลูกไม้มีค่าไว้ตัดขายช่วยดันยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ 55% เตือนอย่าเพิ่งตัดตอนนี้ต้องรอให้กฎหมายผ่าน สนช.ก่อน คาดปลายปีมีผลบังคับใช้เตรียมหาแนวทางให้พื้นที่ ส.ป.ก.รายครอบครัวแทนรวมกลุ่มปลูกสวนป่าได้

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติแก้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าไม้ มาตรา 7 ให้ประชาชนตัดไม้มีค่าในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของตนเองได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่นั้น เป็นมาตรการที่จะมีส่วนสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวให้ถึง 55% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ 323 ล้านไร่ภายใน 20 ปีหรือปี 2580 จากปัจจุบันอยู่ที่ 32% หรือ 102.4 ล้านไร่เพราะประชาชนจะหันมา

ปลูกต้นไม้มีค่าหมุนเวียนสร้างรายได้เพิ่มขึ้นสำหรับใครที่ปลูกไม้มีค่าไว้ หรือต้นไม้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเองขณะนี้ยังตัดไม่ได้ทันทีเนื่องจากต้องรอให้กฎหมายประกาศใช้ก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จากนั้นจะส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ประมาณปลายปีนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนที่ยากจนและไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง เช่น เกษตรกรที่เช่าที่นาหรืออยู่ในพื้นที่ส.ป.ก. ได้มีโอกาสปลูกต้นไม้ไว้ตัดขายได้ด้วยนั้น จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการจัดระบบให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้ประโยชน์จากมาตรการนี้เช่นกัน โดยเฉพาะพื้นที่ ส.ป.ก. 20 ล้านไร่ ซึ่งในปัจจุบันจะปลูกไม้ในพื้นที่ ส.ป.ก. ไว้ตัดขายได้ ต้องรวมกลุ่มกันทำในลักษณะของสวนป่าเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์ปลูกแยกเป็นรายครัวเรือน

ส่วนเกษตรกรที่เช่าที่นาหากปลูกไม้มีค่าควบคู่ไปด้วยก็เกรงว่าเมื่อถึงเวลาจะถูกเจ้าของที่นายัดสิทธิ์ตัดไม้ขายเอง ดังนั้นต้องกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการในลักษณะใดให้ประชาชนที่ยากจนได้ประโยชน์มากที่สุด เพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำตามยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้

ส่วนข้อกังวลเรื่องการตัดไม้ในป่าผสมตามไม่ในที่ดินกรรมสิทธิ์นั้น พล.อ.สุรศักดิ์กล่าวว่า การปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่านั้นต้องทำอย่างเข้มข้นอยู่แล้ว พร้อมกำหนดยุทธศาสตร์เป็นรายพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการได้ผลเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตาม การให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าแล้วตัดขายได้นั้น จะยังช่วยให้การตัดไม้ทำลายป่าลดลงเพราะนายทุนไม่ต้องเข้าไปตัดไม้ในพื้นที่ป่าซึ่งอยู่ห่างไกลและผิดกฎหมาย สามารถหาไม้ได้สะดวกขึ้นและต้นทุนถูกลงเพราะชาวบ้านปลูกไม้ขายกันหมดเป็นไปตามกลไกตลาด